



VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA - WA CHAPTER INC.  
ABN 78 936 522 494

**VIETNAMESE CULTURAL CENTRE in W.A.**  
**TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT TÂY ÚC**



10.6.2024

Tường trình về diễn tiến xây dựng Trung Tâm Văn hóa (TTVH)  
Tại số 1 Curtis Way Girawheen WA 6064

Việc xây dựng 1 công trình xã hội quy mô như thế này trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Công ty kiến trúc Parry & Rosenthal mới hoàn thành bản vẽ cuối tháng 5 vừa qua.

Họ phải tham khảo các chuyên gia về môi sinh, điện nước, cấu trúc, hướng gió, tiếng động, giao thông, vật liệu xây cất ...mới hoàn thành được bản vẽ chi tiết...cho đến hôm nay Cộng Đồng chúng ta đã chi ra tổng cộng \$349,815.42 cho Kiến Trúc Sư và các chuyên gia kỹ thuật kể trên.

Đặc biệt là bộ Sắc Tộc (OMI) đã trợ giúp chúng ta \$174,900 (một nửa).  
Toàn bộ chi tiêu với các hóa đơn đã nộp cho chính phủ để thẩm tra theo đúng tiêu chuẩn tài chánh của tiểu bang và Liên Bang. Chúng ta không để thất thoát 1 đồng nào.

Chúng ta may mắn có 1 đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp gồm 6 kỹ sư trẻ tuổi bảo đảm cho công trình xây dựng.

Theo ước tính, xây TTVH sẽ tốn khoảng trên 5 triệu, và sẽ hoàn thành trong năm 2025, đánh dấu 50 năm người Việt tị nạn cộng sản sống tha hương.

Đơn từ về kỹ thuật nộp cho Wanneroo Council không còn gì trở ngại, hiện chỉ còn chờ đợi phê chuẩn. Việc khai quang mảnh đất sẽ bắt đầu ngay sau khi được chấp nhận, hy vọng vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 này.

TTVH sẽ là thành quả của cả CĐ chúng ta, nên chúng tôi hoan hỉ đón nhận tất cả đóng góp về mọi mặt của đồng hương: từ kỹ thuật, ý kiến, tài chánh đến việc dẫn thân thiện nguyện. Xin liên lạc với văn phòng CĐ qua số 08-9284 2538 hay BS Nguyễn Anh 0488 042 182 nếu muốn tham gia vào công trình.

Thay mặt BCH và Ban Xây Dựng

Chủ Tịch  
BS Nguyễn Anh OAM, MD MBBS

(Bản vẽ khái quát của TTVH đính kèm. Bản vẽ chi tiết đã nộp cho Council)



Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street, Perth 6000

Email: [info@vietnamesewa.org.au](mailto:info@vietnamesewa.org.au) Web Page and Facebook: [vietnamesewa.org.au](http://vietnamesewa.org.au)

We acknowledge the Traditional Custodians of this Land and pay respect to their Elders throughout History.